

สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
(Egg Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ เมษายน 2561

<p>ความเป็นมา</p>	<ul style="list-style-type: none">วันที่ ๒๗ เมษายน 2561 กสส. ร่วมกับ กผง. และสพส. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไก่ไข่และพิจารณาร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปุ๋ยฆ่าพันธุ์ไก่ไข่และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
<p>สาระสำคัญ</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้</p> <p>เรื่องที่ ๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เป็นมาตรฐานบังคับ</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งรัดดำเนินการ โดยขอให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย๒. ให้กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่ก่อนจะใช้มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ <p>เรื่องที่ ๒ การควบคุมการปลดระวางแม่ไก่ไข่</p> <p>มติที่ประชุม มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการขึ้นทะเบียนฟาร์มไก่ไข่และจัดทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการไก่ไข่ในประเทศ</p> <p>เรื่องที่ ๓ การประกาศราคาไก่ไข่นำฟาร์มที่อาจมีการบิดเบือน</p> <p>มติที่ประชุม สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ใช้หลักเกณฑ์การประกาศราคาไข่ไก่ชัดเจนแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเรียบเรียงวิธีการประกาศราคาของสมาคมให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย</p> <p>เรื่องที่ ๔ การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่</p> <p>ข้อสังเกต ให้กรมปศุสัตว์ทำงานร่วมกับคณะกรรมการลดต้นทุนการผลิต ดำเนินการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งระบบ เพิ่ม</p>

ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยให้ทบทุน
 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ใหม่และบรรจุแผนการลดต้นทุนลงใน
 ยุทธศาสตร์

เรื่องที่ ๕ กิจกรรมการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอายุไม่เกิน ๗๒
 สัปดาห์

ข้อเสนอ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดำเนินการตาม
 สถานการณ์ภาวะราคาไข่ไก่และควรมีมาตรการติดตามต่อเนื่อง

เรื่องที่ ๖ ปริมาณการนำเข้าเลี้ยงจริงปุ๋ยาพันธ์ุไก่ไข่ (GP) ปัจจุบัน
 และแผนการเลี้ยงปี ๒๕๖๑

- ตัวเลขนำเข้าเลี้ยงจริงปุ๋ยาพันธ์ุไก่ไข่ (GP) ปี ๒๕๖๑ มี ๒,๔๑๗
 ตัว แบ่งเป็น ABC line ๒๙๗ ตัว D line ๒,๑๒๐ ตัว

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปรับลดการเลี้ยงปุ๋ยาพันธ์ุไก่ไข่ (GP) ปี
 ๒๕๖๑ จาก ๕,๕๐๐ ตัว เหลือ ๔,๕๐๐ ตัว ตามความประสงค์
 ของบมจ.ซีพีเอฟ

เรื่องที่ ๗ โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ๓๐๐ ฟอง

ข้อเสนอ คณะกรรมการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ๓๐๐ ฟอง ควรจัดทำ
 คิวอาร์โค้ดในแผ่นโปสเตอร์ เพื่อให้ทราบเรื่องราวความเป็นมา
 ของโครงการและคุณประโยชน์ของไข่ไก่และให้กรมปศุสัตว์
 บรรจุการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ลงในยุทธศาสตร์ไก่ไข่ด้วย

สาระสำคัญ
 (ต่อ)

เรื่องที่ ๘ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปุ๋ยาพันธ์ุ
 ไก่ไข่และพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการ
 นำเข้ามาในราชอาณาจักร

มติที่ประชุม มอบหมายให้กรมปศุสัตว์แจ้งกรมการค้าต่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์ เรื่องชะลอการดำเนินการจัดทำร่างประกาศ
 คำสั่งและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปุ๋ยาพันธ์ุไก่
 ไข่และพ่อแม่พันธ์ุไก่ไข่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้า
 มาในราชอาณาจักร

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๑. การออกกฎหมายควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อ
๒. กระทบต่อผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยอาจขาดแคลนพันธุ์สัตว์และเกิดปัญหาร้องเรียนเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา
๓. การออกกฎหมายควบคุมการนำเข้า-ส่งออกในอนาคตจะแก้ไขยาก

เรื่องที่ ๙ การจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะราคาไข่ไก่ตกต่ำ (Early Warning System)

มติที่ประชุม มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะราคาไข่ไก่ตกต่ำเพื่อเป็น model ในการพยากรณ์ให้เกิดความเสียหายต่ำสุด สามารถวางแผนการเลี้ยงไก่ไข่ให้เหมาะสมในประเทศ

- ข้อเสนอจากประธาน (รมช.ลักษณะ วจนานวัช) มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ทบทวนยุทธศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน โดยเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ลดต้นทุนการผลิต) เพิ่มการบริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มและนำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไปก่อนเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.



ข้อมูล โดย : กสส.(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก) กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2๗ เม.ย. 61)